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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um kostnað af áfengisnotkun.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

1. Hver er áætlaður árlegur kostnaður þjóðfélagsins af áfengisnotkun?
2. Hvað er áætlað að árlegur kostnaður þjóðfélagsins hafi vaxið mikið frá 1997, þegar

neyslan var um 5 lítrar af hreinu alkóhóli á hvern 15 ára og eldri, til ársins 2005 þegar
neyslan hafði aukist í 7,1 lítra?


